



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 89,133.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ระดมสมองลดข้อสอบซ้ำซ้อน

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่แคส 2562 ที่มี รศ.ดร.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธาน รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความซ้ำซ้อนของการใช้คะแนนผลสอบวิชาการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกระบบที่แคส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิชาสอบต่างๆ โดยต้องการสร้างช่องทางการรับนักศึกษาโดยการวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาข้อสอบที่วัดเน้นเนื้อหาหนักเกินไปไม่ค่อยได้วัดที่ความสามารถหรือทักษะของผู้สมัคร นอกจากนี้เพื่อรองรับกลุ่มผู้สมัครเข้าเรียนที่มีความหลากหลายหรือเป็นสากลมากขึ้น โดยจะรับเด็กนานาชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากขึ้น จากเดิมนั้นรับเด็กไทย

รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าวต่อไปว่า จากการประมวลปัญหาความซ้ำซ้อนการใช้คะแนนผลสอบทางวิชาการพบว่า เด็กสอบเนื้อหาเดิมๆ หลายรอบ เช่น เนื้อหาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ในโอเน็ต, ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา, การทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร์ หรือแพต 2 เป็นต้น ทั้งเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่มีฐานะดีกับเด็กยากจน โดยเด็กที่มีฐานะดีจะสอบทุกวิชาที่ใช้เข้ามหาวิทยาลัย ทำให้มีโอกาสมากกว่าเด็กยากจน ซึ่งวิชาที่สอบส่วนใหญ่ต้องเสียค่าสมัครสอบ ดังนั้น ทปอ.จะพยายามลด

วิชาที่สอบลง เพื่อให้เนื้อหาซ้ำซ้อน นอกจากนั้นในการคัดเลือกที่แคสรอบ 1 เพิ่มสะสมผลงานพบว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 ยังไม่ค่อยชัดเจนและจำนวนรอบที่แคสมีหลายรอบและใช้ระยะเวลาานองเลขวิชาการ ทปอ. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้สรุปหลักการปรับปรุงการลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบจะมีการวัดผลที่หลากหลายสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทั้งการวัดความรู้ การวัดทักษะและความถนัดมากขึ้น เมื่อมีการปรับข้อสอบแล้วจะทำให้สามารถจัดสอบเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ที่เป็นศูนย์สอบ นอกจากนี้จะวิเคราะห์การลดจำนวนรอบหรือระยะเวลาการดำเนินการที่แคสให้กระชับขึ้น คาดว่าก่อนเดือน ก.ค.นี้จะได้ข้อสรุปการปรับข้อสอบแน่นอนอย่างไรก็ตามเดิม ทปอ.จะใช้ข้อสอบใหม่ปี 64 แต่ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะเร็วเกินไป และอยากให้เด็กได้มีเวลาเตรียมตัว จึงเสนอว่าจะจะใช้ในปี 65 ซึ่งต้องหารือใน ทปอ.อีกครั้ง.